

Cái chết của một dòng sông

Tác Giả: ĐÉTháiNhiên

Thứ Ba, 03 Tháng 2 Năm 2009 22:05

TÉ hÉn mÉt thÉp niÉn qua, tÉi ViÉt Nam, dÉ luÉn quÉn chúng cũng nhÉ báo chí đã có nhÉng tranh cãi Én ào vÉ sÉ viÉc công ty Vedan ra đÉi năm 1991, chuyên sÉ n xuÉt bÉt ngÉt, tinh bÉt và các hóa chÉt khác... vÉn 100% cÉa ĐÉai Loan đã gây ô nhiÉm môi trÉng, làm cho tôm, cá chÉt hàng loạt trên sông ThÉ VÉi. Năm 1995, mÉt cách gián tiÉp nhÉn lÉi vÉ phÉn mình, công ty Vedan chÉp nhÉn tÉ nguyÉn đóng góp 15 tÉ đÉng ViÉt Nam đÉ trÉ giúp nhÉng nÉi xÉy ra tại nÉn cá tôm chÉt hàng loạt.

Ngày 12 tháng 09 năm 2008, công ty Vedan bÉ bÉt quÉtang là đã xÉn nÉc hóa chÉt phÉ thÉi chÉy trÉc tiÉp xuÉng sông ThÉ VÉi. BÉ ngoài công ty Vedan cho xây đÉng mÉt hÉ thÉng giÉ xÉ lý nÉc thÉi. Dung tích cÉa hÉ chứa nÉc dành cho sÉn xuÉt là 60.000 thÉc khÉi. Tuy nhiên, đÉng sau hÉ thÉng giÉ quyÉt nÉc thÉi giÉ kia, Vedan lÉi bí mÉt thiÉt kÉ mÉt hÉ thÉng ngÉm rÉt tinh vi đÉ xÉ thÉng nÉc thÉi đÉc hÉi xuÉng đáy sông ThÉ VÉi. Trong trÉng hÉp bÉ thanh tra, nhân viên Vedan chÉc n mÉt đÉng tác gÉn nhÉ là có thÉ làm cho hÉ thÉng xÉ lý nÉc thÉi giÉ vÉn hành rÉm rÉ đÉ dÉng qua mÉt đoàn thanh tra. Công viÉc giÉ quyÉt chÉt thÉi theo đúng luÉt bÉo vÉ môi sinh rÉt tÉn kém. Đó là lý do giÉ thích tÉi sao Vedan đã gian đÉi buÉc sông ThÉ VÉi mÉi ngày phÉi nhÉn khoÉng 50 ngàn thÉc khÉi nÉc thÉi đÉc hÉi. MÉi i bÉn năm qua sông ThÉ VÉi hÉng chÉu hàng chÉc triÉu thÉc khÉi chÉt đÉc. Ngày nay, hai bên bÉ sông ThÉ VÉi bÉc mùi hôi thÉi, nÉc sông đen ngòm, tôm cá hoàn toàn vÉng bóng. Sông ThÉ VÉi đã chÉt. TiÉn sĩ môi trÉng NguyÉn HÉu Ninh tÉ Hà NÉi cho rÉng khi xây đÉng nhà máy, công ty Vedan đã khai gian É phÉn đánh giá tác đÉng cÉa nhà máy đÉi vÉ môi trÉng chung quanh. Đó là cÉt lõi cÉa câu chuyÉn Vedan giÉt chÉt ThÉ VÉi.

Ngày 08/10/2008 BÉ Tài Nguyên Môi TrÉng ra quyÉt đÉnh xÉ phÉt công ty Vedan 267 triÉu đÉng ViÉt Nam tÉng đÉng vÉi 17 ngàn MÉ Kim. TiÉn sĩ Lâm Minh TriÉt, phó chÉ tÉch hÉi BÉ o VÉ Thiên Nhiên và Môi TrÉng bÉ o rÉng tiÉn phÉt vÉa nói đã đÉc tính toán tÉi mÉc cao nhÉt. MÉt khác, BÉ Tài Nguyên Môi TrÉng còn cho rÉng vÉ Vedan không có đÉ bÉng chÉng cÉu thành đÉ khÉi tÉ hình sÉ. NhÉ vÉy sinh mÉnh cÉa mÉt dòng sông đi kèm vÉi sÉc khÉe và quyÉn lÉi kinh tÉ cÉa nhiÉu triÉu dân nghèo sinh sÉng É ven sông ThÉ VÉi chÉ đáng giá 17 ngàn MÉ kim.

Ngày 02/11/2008, phóng viên ĐÉ HiÉu cÉa đÉai Á Châu TÉ Do cho biÉt: BÉ Tài Nguyên và Môi TrÉng đã ra quyÉt đÉnh tÉm đình chÉ hoÉt đÉng sÉn xuÉt cÉa Vedan cho đÉn khi hoàn thành biÉn pháp xÉ lý nÉc thÉi theo đúng tiêu chuÉn bÉ o đÉm an toàn vÉ môi sinh. ThÉ nhÉng mÉi cho đÉn ngày 30/10/2008 Vedan vÉn chÉa chÉp hành nghiêm chÉnh các yêu cÉu cÉp thiÉt cÉa BÉ Tài Nguyên Môi TrÉng.

Cái chết của môi trường sông

Tác Giả: ĐäTháiNhiên

Thứ Ba, 03 Tháng 2 Năm 2009 22:05

Ngày 07/11/2008, Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng CSVN nhận mệnh lệnh phi duy trì việc sản xuất kinh doanh của Vedan để giữ quy tắc làm, bỏ để quy định cho công nhân.

Ngày 19/12/2008, báo Người Lao Động của chế độ Hà Nội loan báo: Người dân phải đi kiếm đồ đòi công ty Vedan bởi thế giới thiệt hại chế độ nhà nước không thể đứng ra kiếm giùm. Người Lao Động còn nhận mệnh lệnh: ai có quyền lợi bị xâm hại, chính người đó mới có quyền khiếu kiện. Công quan nhà nước tức thế giới Đäng Nai kiếm giùm là sự việc bất bình thường.

Sự thiệt hại do Vedan gây ra cho sông Thä Väi và cho cộng dân thế giới Đäng Nai là hiển nhiên và vô cùng trầm trọng. Thế giới nhận quyền của nhà cầm quyền CSVN chỉ có tính chi tiêu. Ngay công ty tiền phát chi là 17,000 Mä kim, Vedan cũng đi không nộp phạt. Nhưng hành động bao che của CSVN dành cho Vedan để đưa vào hai lý do căn bản nhất là Hà Nội cho rằng “Việc việc Vedan không có bằng chứng cụ thể thành để khiếu kiện hình sự”. Hai là Hà Nội yêu cầu người dân phải đi kiếm Vedan, nhà nước CSVN không thể kiếm giùm.

Mọi quốc gia có hệ thống luật pháp riêng. Tuy nhiên thế giới có những nguyên tắc chung về luật pháp, giới tính là nguyên tắc pháp căn quốc tế. Đän chế độ nào thì hành động của một người bị xem là có tính hình sự? Nguyên tắc pháp căn trừu tượng tính hình sự để xác định bởi hai thành tố.

Thứ nhất: hành động của bị can có tính gian trá. Vedan thiệt hại hai hệ thống thoát nước. Hệ thống giữ chế độ dùng để giữ giới chế độ kiểm tra môi sinh. Hệ thống bí mật dùng để thế giới xuyên thäi hóa chế độ hai vào lòng sông Thä Väi. Nhưng vậy hành động của Vedan là một gian dối lớn. Một mặt tính rất hiểm ác.

Thứ hai: hành động của bị can gây thiệt hại cho cá nhân hay cho xã hội. Nếu tuân thủ nguyên tắc bỏ về môi sinh khi đào thế giới hóa chế độ, Vedan sẽ phải hao tốn tài chính. Vì vậy Vedan quy tắc để nhä bí mật giữ chế độ sông Thä Väi, để thế giới tàn phá sức khỏe và để thế giới kinh tế của hàng triệu người dân. Đó là thế giới chế độ thiệt hại Vedan đã gây ra cho con người và cho xã hội.

Có thể nói để thế giới trên thế giới này, ngoài trừ CSVN, không ai không nhận ra tính hình sự trong việc Vedan. Để thế giới nhận về án hình sự, công quan công tố (Viện Kiểm Sát) phải đứng khiếu kiện. Người bị thế giới thiệt hại chế độ dân sự nguyên cáo để đòi bởi thế giới thiệt hại. Do đó lý luận cho rằng nhà nước CSVN không thể đi kiếm Vedan giùm cho người dân hiển nhiên là lý luận của nhà

Cái chết của một dòng sông

Tác Giả: Đä TháiNhiên

Thứ Ba, 03 Tháng 2 Năm 2009 22:05

Sở dĩ chúng ta có và những cái chết của hai dòng sông này hi vọng ngay là tại sao Đài Loan Vedan và CSVN gần bó với nhau, tại sao CSVN chi phí 17000 M\$ kim ngạch Đài Loan đi đi, không nộp phạt, tại sao CSVN khúm núm trước Vedan, và sau cùng, tại sao dòng sông Thâm Việt bị chết đi vào cõi chết.

Viết về cái chết của Thâm Việt, bài viết này muốn nêu bật thực trạng rừng tại Việt Nam ngày nay có rất nhiều dòng sông, rất nhiều miền đất đã chết hay sắp chết như Thâm Việt đã chết. Trên quê hương Việt Nam miền miền lãnh thổ, một vùng biển bị mang đi triệu củnng Bắc Phụng, hoặc một dòng sông, một vùng đất gặt hái chết trong môi sinh khốc nghiệt là miền CSVN có cái chết thêm thêm thêm tài chính và quy hoạch hành. Đó là nội dung tác phẩm quố c của CSVN.